



เปรียบเทียบลวดลายการ์ตูน "ริลัคคุมะ" ที่เด็กหญิงนำมาเป็นแบบในการผลิตกระทงเพื่อจำหน่ายในเทศกาลวันลอยกระทงที่กำลังมาถึงในวันที่ 11 พ.ย.นี้ แต่ถูกชายแอบอ้างเก็บค่าลิขสิทธิ์เป็นเงิน 5 หมื่นบาท ก่อนเจรจาต่อรองเหลือจ่ายแค่ 5 พัน จนกลายเป็นดราม่าอย่างหนักในโลกโซเชียลฯ วานนี้ (5 พ.ย.)

ล่อซื้อกระทง'ริลัคคุมะ' เข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพ บีตร.เร่งจัดการด่วน

ล่อซื้อกระทง'ริลัคคุมะ'เข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพ

ผู้จัดการรายวัน360 - ตัวแทนลิขสิทธิ์ "ริลัคคุมะ" ในไทยยืนยันไม่ได้มอบหมายให้ใครจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย จากข่าวเยาวชนวัย 15 ปีถูกจับกุมเพราะกระทงขนมปังหน้าการ์ตูน "ริลัคคุมะ" เรียกค่าเสียหาย 5 หมื่น ขณะที่ผู้แอบอ้างเจรจาขอคืนเงิน แต่ครอบครัวเหยื่อไม่รับ เตรียมฟ้องกลับขอหากรรโชกทรัพย์ อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360 - ตัวแทนลิขสิทธิ์ "ริลัคคุมะ" ในไทย ยืนยันไม่ได้มอบหมายให้ใครจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมาย จากข่าวเยาวชนวัย 15 ปีถูกจับกุมเพราะกระทงขนมปังหน้าการ์ตูน "ริลัคคุมะ" เรียกค่าเสียหาย 50,000 ที่โคราช ขณะที่ผู้แอบอ้างร้อนตัวเจรจาขอคืนเงิน แต่ครอบครัวเหยื่อไม่รับ เตรียมฟ้องกลับขอหากรรโชกทรัพย์ กรรมาทรัพย์สิ้นฯ ทางปัญญาออกโรง ยันเด็กหญิงทำกระทงไม่ผิด เหตุไม่มีเจตนา ฟ้องกลับได้ "สมศักดิ์" ยิ้ม! จงใจกลั่นแกล้งโดนตีแน่ ด้านอดีตรองปลัดยุติธรรม ชี้พฤติกรรมชายที่ล่อซื้อเข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพ จี้ตำรวจจัดการก่อนถ่วงจะสูงงาจะไหม้

จากกรณีทีนายประจักษ์ โพธิ์ผล นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา เข้าจับกุมเยาวชนวัย 15 ปี ขณะส่งมอบกระทงอาหารปลาพิมพ์ลายการ์ตูนการ์ฟิลด์ และริลัคคุมะ ซึ่งมีบริษัท พอส อิงค์ จำกัด และบริษัท ซาน-เอ็กซ์ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยผู้แจ้งความได้ล่อซื้อผ่านเฟซบุ๊ก นัดส่งมอบที่ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา เมื่อบ่ายวันที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งนายประจักษ์เรียกค่าเสียหาย 50,000 บาท แต่ได้เจรจากันเหลือ 5,000 บาท

เรื่องนี้กลายเป็นที่วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว่า หากินกับสินค้านี้ละเมิดลิขสิทธิ์ อีกทั้งเด็กคนดังกล่าวอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากถูกลักให้ผลิตกระทงเป็นรูปการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังพบนักศึกษาวัย 22 ปีอีกคนหนึ่ง ถูกล่อซื้อกระทงจากขนมอาหารปลา ลายการ์ตูนการ์ฟิลด์ แล้วถูกจับกุมที่ลานย่าโม อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยเรียกค่าเสียหาย 50,000 บาท แต่ครอบครัวต่อรองเหลือ 10,000 บาท แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี

ล่าสุด วานนี้ (5 พ.ย.) บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2560 โดยครอบคลุมประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม ได้ออกประกาศชี้แจงระบุว่า

"บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งตอนนั้นทางบริษัทฯ ได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมาย และมอบหมายให้ทนายความดำเนินการสืบหาความจริง ในกรณีที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย"

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่า เรายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

เด็กหญิงจ้องฟ้องกลับคดีกรโชททรัพย์

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนดังกล่าว ได้ติดต่อผ่านนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เพื่อขอนำเงิน 5,000 บาท ที่ปรับน้องวัย 15 ปี มาคืนให้ โดยจะคืนให้ผ่านทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา แต่ทางผู้ปกครองของเด็กจะไม่ยอมรับเงินใดๆ เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวคล้ายกับขบวนการมิจฉาชีพ ซึ่งในวันเดียวกัน มีผู้ที่ถูกกลุ่มคนดังกล่าวล่อซื้อและจับมาเรียกเงินปรับค่าลิขสิทธิ์อยู่ 5-6 ราย โดยบางรายถึงกับยินยอมจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนดังกล่าวไปถึง 20,000 บาท เพื่อไม่ต้องการให้มีการฟ้องคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เหมือนเป็นการกรโชททรัพย์

หลังจากนี้จะได้ประสานผู้เสียหายทั้งหมด มารวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดี กับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการจับเรียกเงินค่าปรับครั้งนี้ต่อไป ด้าน พ.ต.อ.คเชนทร์ เสดะบุตรตะ ผู้กำกับฯ สภ.เมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่าหากตัวแทนลิขสิทธิ์ จะติดต่อขอเงินค่าปรับมา มอบให้กับครอบครัวของน้องวัย 15 ปี ตนเองก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางให้ ขณะเดียวกัน ถ้าหากผู้ที่ถูกจับละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีอยู่หลายราย หากจะมีการรวมตัวกันมาแจ้งความถูกกลุ่มบุคคลดังกล่าวกรโชททรัพย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พร้อมที่จะรับแจ้งความไว้ดำเนินคดีเช่นกัน

กรมทรัพย์ลีนฯ ยันเด็กไม่ผิด

น.ส.นุสรา กาญจนกุล รองอธิบดีกรมทรัพย์ลีนทางปัญญา เปิดเผยถึงว่า ขณะนี้ กรมฯ กำลังรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น แต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ที่สั่งให้เด็กหญิงวัย 15 ปี ทำกระทงลายการ์ตูนขึ้นมา เพื่อล่อซื้อจริง ไม่ถือว่าเด็กหญิงกระทำความผิด เนื่องจากไม่ได้มีเจตนาทำกระทงที่ละเมิดลิขสิทธิ์จำหน่ายตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ทั้งนี้ เด็กหญิงวัย 15 ปี ยังสามารถฟ้องตัวแทนเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์ ที่เป็นผู้สั่งทำสินค้าได้ เนื่องจากมีการช่มชู้กรโชททรัพย์ให้เด็กหญิงชดเชยค่าเสียหาย โดยต้องมีทนายความเข้ามาช่วยในส่วนนี้

"สมศักดิ์" ฮึม! จงใจกลั่นแกล้งโดนดีแน่

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ไม่ได้มอบหมายให้ยุติธรรมจังหวัดเดินทางไปพบกับเด็กหญิงรายดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีการไกลเกลี่ยเรียบร้อยแล้ว

"เราต้องได้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร ที่ผ่านมามีเด็กได้ผลิตกระทง หรือทำผิดในลักษณะละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นประจำหรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำหรือไม่เคยทำเลย แล้วอยู่ดีๆ ก็มีคนไปจ้างให้ผลิต ต่อมาก็ไปแจ้งจับว่ากระทำความผิด แบบนี้คงไม่ถูกต้อง อาจเข้าข่ายการได้มาซึ่งหลักฐานที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีผลทางคดีแน่"

เข้าชายมิจฉาชีพ-ชี้ตำรวจจัดการ

ด้านนายวิชาญชัย ไทยเขียว อธิบดีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ลายการ์ตูนริลค์คุมะ ชี้แจงว่า ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ว่า "ดีเลยครับ พนักงานสอบสวนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่โทร.มาสั่งของล่อซื้อจัดการจับให้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับ ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทฯ ตัวแทนลิขสิทธิ์ ของบริษัท San-x ทำหนังสือชี้แจง "...ให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่ได้มอบหมาย ให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายแต่อย่างใดตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด..." แสดงว่าไอ้คนโทร.มาสั่งและล่อซื้อเป็นมิจฉาชีพ? อย่าข้านะครับ เดียวกว่าถ้าวจะสูงกว่าจะใหม่เสียก่อน มันจะลวงกลับมายังเจ้าหน้าที่ถ้าไม่เร่งดำเนินการ".